

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๔๕๕๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (๗๐%)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินวงเงินที่ควรจะได้รับ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป และสำนักงานงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๗๐%) โดยใช้ข้อมูลนักเรียนจากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งในเบื้องต้นได้ดำเนินการจัดสรรร้อยละ ๗๐ ของจำนวนนักเรียน และจะโอนเงินงบประมาณให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

กรณี โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินวงเงินที่ควรได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะทำการหักลบรายการดังกล่าวในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (๓๐%) ต่อไป โดยโรงเรียนไม่ต้องส่งเงินคืนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

/และโรงเรียน ...

และโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลจำนวนนักเรียนจากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้โรงเรียนดังกล่าวส่งเงินอุดหนุนคืนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เพื่อดำเนินการรวบรวมส่งเงินงบประมาณกลับคืนส่วนกลางต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดบัญชีจัดสรรได้จากเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.bopp.go.th และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ กำกับ ติดตามให้โรงเรียนดำเนินการบริหารงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี



(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕